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 ประสบการณ์การทำ�งาน และความทำ้าทำายท่ีำ
   น่าประทำับใจ

สิ่งที่ผมประทับใจในการท�างานที่ วว. ในฐานะนัก

วิจัยคนหน่ึง คือ หน่วยงานของเรามีลักษณะการท�างานที่เปิด

กว้างและหลากหลาย มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นทั้ง

ที่ท�างานลักษณะเดียวกันและท่ีแตกต่างกัน ท�าให้เราสามารถ

ท�างานได้หลายด้านมากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่หลังปรับโครงสร้าง

กระทรวง จัดตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ท�าให้ วว. เรามีโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานของจังหวัดต่างๆ เช่น ผู ้ว ่าราชการจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่งผลให้งานวิจัยเชิงพื้นที่เกิดผล 

อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เช่น การพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับใน

พื้นที่จังหวัดเลย ด้านการวิจัยกับจังหวัดอื่นๆ เกือบทั่วประเทศ 

ก็เกิดเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ จากความร่วมมือร่วมกัน ให้

เกียรติและเชื่อมั่นในศักยภาพของ วว. ที่เราสามารถช่วยพัฒนา

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 

ให้ได้ 

ส�าหรับประสบการณ์ในบทบาทของรองผู้ว่าการด้าน

อุตสาหกรรมชีวภาพ ขอย้อนไปครั้งเข้ารับต�าแหน่งใหม่ๆ ขณะ

นั้นเป็นจังหวะที่ วว. ก�าลังยกระดับขนาดการผลิตจากงานวิจัย

ในห้องปฏิบัติการขยายเป็นระดับโรงงาน ซึ่งเป็นบทบาทใหม่ท่ี 

  ประสบการณ์ ความภาคภูมิของ

  กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.

กองบรรณาธิการวารสารวิทำยาศาสตร์และเทำคโนโลยี วว. ได้รับ
เกียรติเข้าสัมภาษณ์ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. ได้กรุณามาพูดคุยเล่าถึงประสบการณ์
ทำ�งานด้านอุตสาหกรรมชีวภาพท่ีำผ่านมา และฝากแนวคิดการทำ�งานให้
กับรุ่นน้องๆ ต่อไป เนื่องในวาระเกษียณอายุการทำ�งาน

    บทสัมภาษณ์ 

นายสายันต์ ตันพานิช 
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.

ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ที่ 3 เทคโนธานี ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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วว. ต่อยอดขึ้นมา ยังไม่เคยท�ามาก่อน เพราะเดิมเราจะท�างาน

วิจัยและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเท่านั้น แต่เมื่อมาสู่การ

ผลิตในระดับโรงงาน จะมีมิติด้านธุรกิจเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ซ่ึง

ขณะนั้น วว. เองยังมีความช�านาญไม่มากนัก ต้องผสมผสาน

องค์ความรู้ในหลายศาสตร์ ท้ังเรื่องการบริหารบุคคลในระดับ

โรงงาน การบริหารงบประมาณที่มีอยู่ การจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง

การผลิต การบริหารโรงงานในเชิงธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้กฎระเบียบ

ทางราชการ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งและเป็นประสบการณ์

ที่น่าประทับใจหน่ึง ท่ีปัจจุบันสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องได้ส�าเร็จลุล่วง

จากประสบการณ์การท�างานท่ีผ่านมา ผมมีแนวคิด

ในการยึดถือปฏิบัติให้ท�างานและบริหารทีมงานประสบความ

ส�าเร็จ คือ เราต้องมีความยืดหยุ่นในการท�างาน (resilience) จึง

จะท�าให้เรารับมือกับปัญหาได้ดียิ่งขึ้น ผมท�างานที่ วว. มากว่า 

30 ปี มีการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา จนหลาย

ครั้งสิ่งที่วางแผนไว้ก็ไม่สามารถเป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ แต่ความ

ยืดหยุ่นพร้อมจะปรับเปลี่ยนตามปัจจัย สถานการณ์ทั้งในเชิง

แผนงานและสภาพอารมณ์จิตใจ จะท�าให้ฝ่าฟันและเดินหน้าต่อ

ไปได้ แต่หากเรายึดติดกับความรู้เชี่ยวชาญเดิมเพียงด้านใดด้าน

หนึ่งหรือท�างานเพียงด้านเดียว โอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จ

ในยุคปัจจุบันก็จะยิ่งยากขึ้น เพราะฉะนั้นต้องพร้อมที่จะเรียนรู้

สิ่งใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น แม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เคยท�าก็ตาม ต้องเรียน

รู้ระหว่างทางตลอดชีวิต ก็จะไม่มีงานไหนที่เราท�าไม่ได้ นี่คือ

หลักการท�างาน และเป็นกุญแจส�าคัญที่ช่วยขับเคล่ือนองค์กร

และธุรกิจให้เติบโตต่อไป 

ในการบริหารคนก็เช่นกัน ต้องรู ้จักส่ือสารและรับ

ฟังความคิดเห็นของทีมงานด้วย รวมถึงช่วยเหลืออ�านวยความ

สะดวกให้กับทีมงาน ต้องเข้าใจบริบท เข้าใจปัญหาของเขาที่เกิด

ขึ้น เพื่อเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้เขา ซึ่งถือเป็นบทบาทการท�างาน

หนึ่งที่ส�าคัญ เพราะการปลดล็อกปัญหาให้เขาได้ ย่อมส่งผลต่อ

ขวัญก�าลังใจของทีมงานที่ดีพร้อมจะทุ่มเทน�าไปสู่ผลส�าเร็จของ

งานได้ในที่สุด
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 ผลงานด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
 

ในด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ศูนย์จุลินทรีย์ วว. (TISTR 

Culture Collection Center) ซ่ึงด�าเนินงานมาอย่างยาวนาน 

เป็นหน่วยบริการด้านจุลินทรีย์ (service culture collection) 

แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย UNESCO 

เมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยมีบทบาทในการรวบรวมเก็บรักษาสาย-

พันธุ ์จุลินทรีย์นอกถิ่นก�าเนิด วิเคราะห์ทดสอบในระดับห้อง

ปฏิบัติการ ให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์และข้อมูลที่มีประโยชน์

ในการเกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นประโยชน์

ต่อนักวิจัยและนักศึกษาน�าไปใช้ท�างานวิจัย ซึ่งปัจจุบันเราได้

ต่อยอดการด�าเนินงาน โดยจัดตั้งโรงงานศูนย์นวัตกรรมผลิต

หัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม: โพรไบโอติกและพรีไบโอติก 

(Innovative Center for Production of Industrially-used 

Microorganisms; ICPIM) ท้ัง ICPIM 1 ในการผลิตจุลินทรีย์

ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร และ ICPIM 2 ในการผลิตชีวภัณฑ์ 

ครอบคลุมตอบโจทย์ท้ังสายการผลิตเช้ือราและแบคทีเรีย เพื่อ

การน�าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง ซึ่ง

ถือว่า วว. เป็นผู้น�าในด้านน้ีเน่ืองจากเรามีโรงงานส�าหรับผลิต

โพรไบโอติกและสารชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์แห่งแรกของประเทศ 

ซึ่งจะท�าให้เกิดการใช้งานอย่างกว้างขวางและช่วยลดต้นทุนใน

การน�าเข้าโพรไบโอติกจากต่างประเทศ จึงเป็นความภาคภูมิใจ

ในด้านอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีการเติบโตมากขึ้น 

ในการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตร แม้ภารกิจหลักด้าน

น้ีจะอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะไปเน้นวิจัยพืชหลัก

ของประเทศ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ยาง มัน อ้อย และปาล์ม ซึ่งเน้น

วิธีการปลูกและการท�าให้ได้ผลผลิตสูง แต่ส�าหรับในส่วนของ 

วว. เราจะวิจัยที่ต่างออกไป เช่น พืชไม้ดอกไม้ประดับ หรือวิจัย

ในส่วนการน�าเศษเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ น�ามาท�าปุ๋ยอินทรีย์ 

ปุ๋ยคุณภาพสูง ที่สามารถน�ามาใช้ในพืชอื่นๆ ได้ รวมถึงสารชีว-

ภัณฑ์ซึ่งสามารถใช้ได้พืชแทบทุกชนิด ถือเป็นการร่วมสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร

ของประเทศร่วมกัน 
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ในด้านการวิจัยและพัฒนาอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรม

ชีวภาพ วว. มุ่งไปในเรื่องของโปรตีนทางเลือก (alternative 

protein) เนื่องจากเราเริ่มตระหนักว่าประชากรโลกเพิ่มจ�านวน

ขึ้นอย่างรวดเร็ว ท�าให้โปรตีนจากเน้ือสัตว์อาจผลิตได้ไม่เพียง

พอต่อความต้องการ อีกท้ังในปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู ่

สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงมีความต้องการรับประทานเน้ือสัตว์ลดลง 

ประกอบกับกระแสการบริโภคก็เปลี่ยนไป ผู้คนหันมาใส่ใจกับ

อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดูแลสุขภาพของตนเองมาก

ยิ่งขึ้น เราจึงเร่ิมวิจัยโปรตีนจากพืช (plant-based protein) 

โดยทั่วไปแล้วมีแหล่งท่ีมาจากพืชตระกูลถั่ว เห็ด สาหร่าย และ

ผักที่มีโปรตีนสูง มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนั้นเรายัง

วางแผนในการวิจัยและพัฒนาโปรตีนจากจุลินทรีย์ (microbial 

based protein) ซึ่งเป็นโปรตีนที่สร้างโดยจุลินทรีย์ มีลักษณะ

เป็นเส ้นใยคล้ายเน้ือเทียมบด ใช้ประกอบอาหารปรุงรส

ทดแทนเนื้อสัตว์บด มีปริมาณโปรตีนสูง ซึ่ง วว. มีแนวทางที่

จะสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานท่ีเป็นภาคี หน่วยงานวิจัย และ

มหาวิทยาลัย มาร่วมท�างานวิจัยด้านนี้ต่อไป

ในด้านการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร มีการจัดท�า

โครงการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยด้วยการสร้างสรรค์

คุณค ่าเครื่องส�าอางตามเอกลักษณ์ท ้องถิ่นไทย (Thai 

Cosmetopoeia)” ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การ

ด�าเนินงานของ วว. ในการวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องส�าอาง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทรัพยากรชีวภาพของแต่ละท้อง-

ถิ่นที่มีความเป็นอัตลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ที่โดดเด่น น�ามา

พัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อ

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ “นวัตอัตลักษณ์เครื่องส�าอางไทย” ซึ่ง

ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์

สร้างสรรค์ (creation values) เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับชาติ

และช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน รวม

ทั้งส่งเสริมนโยบาย BCG ให้เกิดการขยายตัว อย่างสร้างสรรค์

และยั่งยืน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ของ

จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย โดยปัจจุบันเราเน้นการวิจัยเครื่อง

ส�าอางจากสมุนไพร มากกว่าการใช้ประโยชน์เป็นยาและอาหาร

เสริม เนื่องจากสามารถผลักดันให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าการผลิต
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เป็นยาและอาหารเสริม และใช้เวลาในการวิจัยสั้นกว่า เพราะ

เครื่องส�าอางในสมุนไพร 1 ชนิด จะมีอายุไม่เกิน 2 ปี หากเรา

จะท�าให้ผลิตภัณฑ์อยู่ได้ยาวนาน ก็จะต้องพัฒนาอัตลักษณ์และ

ใช้วัตถุดิบจากในพื้นที่นั้นๆ เช่น เครื่องส�าอางผลิตจากบัวแดง 

จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะเป็นอัตลักษณ์ของทุ่งบัวแดง หรือเครื่อง

ส�าอางที่เกิดจากฮ่อมท่ีใช้ย้อมผ้า จังหวัดแพร่ เครื่องส�าอาง

จากน�้าพุร้อนเค็ม จังหวัดกระบี่ และเครื่องส�าอางจากมะพร้าว 

จังหวัดสมุทรสาคร โดยผลิตภัณฑ์ของเราจะคล้ายกับการผลิต

พืชที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications; GI) ต่าง

กันที่พืช GI จ�าหน่ายเป็นผลสดและเป็นต้น แต่เราจะแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์และบ่งชี้แหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตได้

 มุมมองทิำศทำางของอุตสาหกรรมชีวภาพท่ีำ 
   วว. ควรปรับตัวและขับเคลื่อนต่อไป

จากที่กล ่าวไปข้างต้น ทิศทางของอุตสาหกรรม

ชีวภาพที่ วว. จะด�าเนินต่อไป คือ การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์

ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านอาหารจะวิจัยและพัฒนาโปรตีนจาก

จุลินทรีย์ ด้านการเกษตร เราจะท�าสารชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ซึ่งยังมีความต้องการ

อีกมาก เนื่องจากปัจจุบันเราวิจัยและพัฒนาสารชีวภัณฑ์จาก

จุลินทรีย์เพียง 5 สายพันธุ์หลัก คือ ไตรโคเดอร์มา บิววาเรีย 

เมธาไรเซียม บีที และบีเอส ในการน�าไปใช้ควบคุมศัตรูพืช ซึ่ง

ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เราจะต้องเพิ่มการ

ผลิตจุลินทรีย์ที่ใส่ลงไปในดินแล้วท�าให้ไม่ต้องใส่ปุ๋ย หรือท�าให้

ใช้ปุ๋ยน้อยลง มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ลดต้นทุนการผลิต ลด

การน�าเข้าปุ๋ยเคมี ที่ส�าคัญสารชีวภัณฑ์จะต้องพัฒนาต่อไปให้

มากขึ้นเนื่องจากโรคและแมลงของพืชมีจ�านวนมากขึ้น เพื่อลด

การใช้ยาฆ่าแมลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

นอกจากนั้นยังมีแนวทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมทาง

ด้านจุลินทรีย์เพื่อเป็นยา ใน 4-5 ปีข้างหน้า และอุตสาหกรรม

จุลินทรีย์ส�าหรับส่ิงแวดล้อม เช่น การบ�าบัดน�้าเสีย บ�าบัดดิน

เสีย ดินที่ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งถือเป็นเศรษฐกิจฐานจุลินทรีย์ก็

ว่าได้ ท้ังนี ้วว. เราค่อนข้างมพีืน้ฐานองค์ความรู ้นกัวจิยัมคีวาม

เชีย่วชาญ จงึมคีวามพร้อมทางด้านนีส้ามารถขับเคลือ่นได้อยูแ่ล้ว
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 สิ่งทำี่อยากจะฝากไว้ให้กับรุ่นต่อไป

สิ่งที่อยากฝากไว้ให้สานต่อ และเป็นความท้าทายของ

ผู้บริหารท่านต่อไป คือ การบริหารโรงงานน�าทางในรูปแบบ

ธุรกิจเต็มตัว เพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งข้ึน โดยโรงงาน

ที่ วว. มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร 

(TISTR Food Innovation Service Plant; FISP) ศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านสาหร่าย (Algal Excellent Center; ALEC) ศูนย์

นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม: โพรไบโอติก

และพรีไบโอติก (Innovative Center for Production of 

Industrially-used Microorganisms; ICPIM) ศูนย์บริการ

นวัตกรรมเครื่องส�าอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic 

Services Center; ICOS) รวมถึงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยืดอายุล�าไยเพ่ือการส่งออก จังหวัดล�าพูน และศูนย์การ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน 

(สับปะรด) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการจัดการอาจไม่เหมือน

กัน ถ้าเป็นโรงงานขนาดใหญ่อาจสามารถแยกการบริหารได้ 

ส่วนโรงงานขนาดเล็กอาจแยกเป็นมูลนิธิ ซึ่งจะต้องมีการจัดการ

เรื่องบุคลากรให้เหมาะสมด้วย โดยเฉพาะการวัดความส�าเร็จ

ของงาน วัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการให้เกิดผู้ประกอบการ

หน้าใหม่ ไม่ใช่การรับจ้างผลิตเป็นหลัก 

และอยากฝากให้นักวิจัย มีความยืดหยุ ่นในการ

ท�างาน ต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอในการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

รับทิศทางของโลกว่าจะด�าเนินไปทางใด เราต้องพัฒนาองค์-

ความรู้ของตัวเองให้ไปทางนั้น ฟังสัมมนาด้านการวิจัย การ

พูดคุยกับผู้ประกอบการ เกษตรกร และชาวบ้านในพื้นท่ีต่างๆ 

แล้วน�าองค์ความรู้ที่ได้มาสรุปเพื่อต่อยอดเป็นงานวิจัยที่น�ามา

ใช้ได้จริง ต้องคิดและท�าทันที จึงจะเป็นการท�างานที่ประสบ

ความส�าเร็จในฐานะนักวิจัย นอกจากน้ันในการท�างาน เรา

ต้องกล้าแสดงความคิดเห็น ซึ่งการแสดงความคิดเห็นที่แตก-

ต่างไม่ได้หมายถึงความขัดแย้ง แต่ต้องมีวิธีการพูด การแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีศิลปะ มีชั้นเชิง ในการพูด มีความสุภาพ 

ลดการใช้อารมณ์ มุ่งผลให้ท�างานกันได้อย่างราบรื่น นอกจาก

นั้นเราควรมีบุคลิกภาพที่ดี มีการแต่งตัวและการพูดจาให้ถูก

กาลเทศะเม่ือไปพบกับผู้ประกอบการ เกษตรกร หรือชาวบ้าน 

เพราะเป็นส่ิงส�าคัญที่จะแสดงถึงความตั้งใจของเราในการร่วม

งานหรือการประสานงานต่างๆ

รองผู้ว่าการ อช. สายันต์ ตันพานิช เป็นแบบอย่าง

ที่ดีทั้งในด้านการท�างานและแบบฉบับของสุภาพบุรุษ บุคลิก

ใจเย็นและยิ้มแย้มเสมอ ท่านท�าให้พวกเราได้เห็นแล้วว่า 

"ความสุขุมจะน�าสู่ความส�าเร็จ" 


